

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẶNG TRẦN CÔN



**BÀI DỰ THI**

**CUỘC THI VIẾT VỀ**

**GUƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT  
VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN  
TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC  
QUẬN THANH XUÂN NĂM 2023**

**Thông tin tác giả:**

*Họ và tên: Nguyễn Thị Mùi*

*Năm sinh: 1974*

*Trường: Tiểu học Đặng Trần Côn*

**Thông tin nhân vật:**

*Họ và tên: Trần Ngọc Túy*

*Giáo viên dạy môn: Thể dục*

*Trường: Tiểu học Đặng Trần Côn*

**Tháng 5/2023**



## **TÁM GƯƠNG THẦY GIÁO DẠY THỂ DỤC TRƯỜNG TÔI**

Nói tới ngôi trường thân yêu, một ngôi trường có bề dày kinh nghiệm trong quận Thanh Xuân hẳn ai cũng biết đó là Trường Tiểu học Đặng Trần Côn. Nơi đây có rất nhiều thầy, cô giáo tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, năng nổ, nhiệt tình trong công tác. Trong đó ai cũng biết đến thầy giáo Trần Ngọc Túy - Giáo viên dạy môn thể dục của trường tôi.

Thầy giáo Trần Ngọc Túy tốt nghiệp trường Đại học Thể dục thể thao, thầy được phân công về trường Tiểu học Đặng Trần Côn công tác. Chuyên môn của thầy là dạy môn Thể dục cho học sinh ở nhiều khối lớp. Hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe với việc học tập nên thầy đã có nhiều phương pháp dạy học hiệu quả trong môn thể dục. Vì vậy cứ đến giờ học môn Thể dục là học sinh rất hào hứng. Các con được thầy dạy cho những bài thể dục phát triển chung, Môn thể thao tự chọn, nhiều trò chơi hấp dẫn,... Thầy dạy các động tác rèn luyện tư thế cơ bản, đội hình, đội ngũ,... Học môn của thầy không chỉ được rèn luyện về thể chất mà còn được rèn về ý thức kỷ luật, tinh thần hăng say luyện tập, sự cố gắng, kiên trì... Thông qua các trò chơi, học sinh còn được rèn ý thức cộng đồng trách nhiệm, đoàn kết, khéo léo, dẻo dai... Trong giờ học, học sinh rất chú ý nghe thầy hướng dẫn để thực hiện đúng các động tác. Học sinh nào làm chưa đúng, thầy kiên trì

uốn nắn sửa cho học sinh từng li, từng tí một. Những học sinh làm tốt thầy luôn động viên, khích lệ. Những học sinh hiếu động, chưa tập trung thầy luôn nghiêm khắc nhắc nhở. Chính vì vậy giờ thể dục của thầy học sinh rất thích. Sau giờ học thể dục nét mặt bạn nào cũng vui tươi, phấn khởi, các em được vận động, được học mà chơi, chơi mà học. Trong giảng dạy thầy luôn hăng say dạy hết lòng vì học sinh thân yêu của mình.



*Một giờ dạy thể dục tại nhà Thể chất*

Sau những giờ dạy học chính khóa thầy còn tham gia dạy các câu lạc bộ như: bóng đá, cờ vua, cờ tướng,... để nâng cao sức khỏe, thể lực, trí lực cho học sinh.



*Giờ học câu lạc bộ bóng đá tại trường.*

Điều mà chúng tôi rất ngưỡng mộ là thầy đã luyện các đội tuyển nhí đi thi các cấp đều đạt giải cao trong nhiều năm nay. Đặc biệt là vừa qua, cũng chính trong năm học này, thầy đã luyện cho các con học sinh đi thi đấu môn cờ Vua và cờ Tướng đều đạt giải Nhất, giải Nhì cấp Quận.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN  
TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN VÀ THỂ THAO



*Tặng*

**GIẢI NHẤT**

ĐỒNG ĐỘI NAM U6 MÔN CỜ TƯỚNG  
GIẢI THI ĐẤU CÁC MÔN THỂ THAO HỌC SINH  
NĂM HỌC 2022- 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN  
TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN VÀ THỂ THAO



*Tặng*

**GIẢI NHÌ**

**ĐỒNG ĐỘI NAM U6 MÔN CỜ VUA**

**GIẢI THI ĐẤU CÁC MÔN THỂ THAO HỌC SINH**

**NĂM HỌC 2022- 2023**

Ngoài ra thầy còn mang giải về cho nhà trường nhiều huy chương khác nữa:



*Huy chương Đồng môn cờ Vua cấp Thành phố năm học: 2022 - 2023*

Là một thầy giáo luôn có trách nhiệm cao và tâm huyết với công việc, thầy luôn trăn trở vì tỉ lệ học sinh biết bơi của trường chưa cao. Vào mỗi dịp hè, thầy đều tham gia vào việc dạy bơi cho học sinh. Bơi vừa giúp cho học sinh rèn luyện sức khỏe, tăng chiều cao cho các em đang trong giai đoạn phát triển. Bơi còn rèn

kĩ năng sống mà các em cần được trang bị trong cuộc sống để khi gặp tình huống, các em biết cách xử lý để không xảy ra những điều đáng tiếc.

Ngoài tham gia giảng dạy thầy còn quan tâm đến các hoạt động phong trào, phát triển thể dục thể thao trong nhà trường. Trong những năm học trước mặc dù dịch bệnh Covid phức tạp, học sinh phải học online nhưng khi các cấp triển khai cuộc thi bơi thầy vẫn miệt mài luyện tập cho học sinh. Vì vậy mà em Nguyễn Đình Nguyên lớp 4A2 là học sinh lớp tôi chủ nhiệm năm học: 2021 - 2022 em đã đạt giải Nhất thi bơi cấp Quận.

Ở trường, thầy Túy là người thầy mẫu mực, tận tụy. Về nhà thầy lại là người chồng, người cha hết mực thương yêu vợ con, chăm lo cho gia đình của mình. Thầy luôn lạc quan tin tưởng vào những điều tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng. Mặc dù trong cuộc sống còn bộn bề lo toan với những khó khăn, vất vả của đời thường. Vì thế ai cũng nể phục thầy.





*Ảnh gia đình thầy Túy*

Thầy Trần Ngọc Túy đúng là tấm gương sáng về chuyên môn và đẹp về phẩm chất đạo đức. Thầy luôn có phong cách và lối sống giản dị. Thầy rất tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu. Thầy đúng là tấm gương sáng cho thế hệ các thầy, cô giáo trẻ noi theo. Học sinh trường Tiểu học Đặng Trần Côn cũng thật may mắn và hạnh phúc khi có một thầy giáo dạy thể dục như thầy Trần Ngọc Túy.

Xin chúc thầy có thật nhiều sức khỏe, chúc cho thầy và trò trường Tiểu học Đặng Trần Côn có thật nhiều giải cao trong nhiều kì thi các cấp tổ chức.

*Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023*

***Ban giám hiệu***

**Người viết**

***Nguyễn Thị Mùi***